

BÁO CÁO
Kết quả hợp tác quốc tế năm học 2014-2015
và kế hoạch hợp tác quốc tế năm học 2015-2016

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-DDN ngày 21/04/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của Khoa, Phòng, Bộ Môn, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ban hành kèm theo.

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-ĐDN ngày 24/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-ĐDN ngày 06/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phòng Đào tạo Sau đại học Báo cáo kết quả HTQT năm học 2014 - 2015 và kế hoạch HTQT năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Kết quả Hợp tác quốc tế năm 2014 - 2015

1. Đoàn ra và đoàn vào

Trong năm học 2014-2015, Nhà trường đã đón tiếp và làm việc với 10/47 đoàn khách quốc tế đến từ các nước: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Thái Lan với mục đích ký kết hợp tác, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn, tham dự hội thảo, tìm hiểu cơ hội hợp tác, giao lưu văn hóa.

Đồng thời tổ chức 7 đoàn ra/ 15 cán bộ giảng viên:

+ Tổ chức đoàn ra sang thăm, học tập và làm việc với các cơ sở giáo dục đối tác tại Hoa Kỳ và Nhật Bản

+ Tham dự hội nghị, hội thảo, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tập huấn, bồi dưỡng, học tập ngắn hạn tại các nước như Úc, Thái Lan.

2. Thiết lập các mối quan hệ, ký kết kết hợp tác và triển khai các nội dung của Biên bản ghi nhớ

Ký kết Biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Chulalongkorn – Thái Lan; với tổ chức GVI Việt Nam

3. Chương trình - Dự án hợp tác quốc tế

Tiếp tục thực hiện và triển khai dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” thuộc dự án ADB

Thực hiện và triển khai dự án QUT về xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, đào tạo giảng viên theo nguồn kinh phí hỗ trợ của dự án.

Kết nối và xây dựng chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường thông qua chương trình tình nguyện của giảng viên Úc.

4. Hội nghị, hội thảo quốc tế

Tổ chức thành công các buổi hội thảo, tập huấn trong khuôn khổ dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” thuộc dự án ADB về các chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS; Hướng dẫn tiêm an toàn; Hướng dẫn sử dụng phần mềm endnote; Chia sẻ kiến thức về giảng dạy mô phỏng; Chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; Chia sẻ kiến thức sử dụng thuốc nam và châm cứu; Tập huấn về đánh giá lượng giá trong giáo dục đại học; Nâng cao năng lực chăm sóc cho cán bộ y tế cơ sở; Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và hướng dẫn sinh viên thực tập lâm sàng tại bệnh viện.

5. Công tác khác

Triển khai, thực hiện công tác HTQT theo Thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học.

Triển khai và thực hiện Quy chế hợp tác quốc tế của Bộ Y tế được phê duyệt theo Quyết số 2844/ QĐ-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Làm thủ tục nhập cảnh và gia hạn thị thực cho các đoàn khách quốc tế đến làm việc.

Hoàn tất thủ tục cho cán bộ và sinh viên đi nước ngoài công tác và học tập.

6. Đánh giá chung

Năm học 2014-2015, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và sự phối hợp của các đơn vị chức năng trong Nhà trường, công tác hợp tác quốc tế của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Đại học học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức thành công các chuyến đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài; các buổi hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cho giảng viên Nhà trường. Đặc biệt, Nhà trường đang xây dựng kế hoạch mời giảng viên, chuyên gia của các trường đối tác có uy tín tại Hoa Kỳ, Nhật Bản tham gia giảng dạy cho các lớp Cao học Điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác hợp tác quốc tế ở Đại học Điều dưỡng Nam Định trong năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại nhất định như:

Tồn tại	Đề xuất giải pháp
Kinh phí dành cho các hoạt động hợp tác quốc tế còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc phát triển và mở rộng hoạt động HTQT	<ul style="list-style-type: none">- Tích cực tìm kiếm và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các trường đại học trong việc phát triển các chương trình, dự án nhằm gây quỹ cho hoạt động HTQT- Tăng cường vận động sự hợp tác của cựu giảng viên và sinh viên, đặc biệt từ nước ngoài.- Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác HTQT đảm bảo có 02 phòng khách đạt chuẩn để thuận lợi cho công tác đón tiếp, tiết kiệm được kinh phí thuê phòng, thuê nhà cho chuyên gia, giảng viên.

Nhà trường chưa có Phòng Hợp tác quốc tế. Nên công tác hợp tác quốc tế được giao cho một bộ phận chuyên trách trực thuộc Phòng ĐTSĐH nên việc mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế còn hạn chế	- Thành lập Phòng Hợp tác quốc tế để công tác hợp tác quốc tế được thực hiện chuyên nghiệp
---	--

II. Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
I	CÔNG VIỆC CHUNG	
1	Triển khai nội dung Biên bản ghi nhớ về Hợp tác với Điều dưỡng Louis Herrington, Baylor, Hoaký	Trong năm
2	Triển khai nội dung Biên bản ghi nhớ về Hợp tác với Đại học Kyushu, Nhật Bản	Trong năm
3	Triển khai nội dung Biên bản ghi nhớ về Hợp tác với Đại học Burapha, Thái Lan	Trong năm
4	Triển khai các hoạt động của dự án QUT	Trong năm
5	Tìm kiếm mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cơ sở Đại học trên thế giới để ký kết các biên bản ghi nhớ, tạo cơ hội cho giảng viên học tập nâng cao trình độ; sinh viên thực tập nghề và làm việc	Thường xuyên
6	Tìm kiếm các Dự án HTQT với các trường đại học trên thế giới ở lĩnh vực Điều dưỡng	Thường xuyên
7	Tìm kiếm và hỗ trợ làm thủ tục xin học bổng cho cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường	Thường xuyên
8	Triển khai viết các đề xuất dự án nhằm kêu gọi sự hỗ trợ về giáo dục (gửi GV, chuyên gia tình nguyện sang giảng dạy và nghiên cứu tại trường), kiểm định chất lượng quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ (Fullbright, KOICA, Ausaid...)	Thường xuyên
9	Tìm kiếm các dự án đưa GV tình nguyện, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, làm việc tại trường.	Thường xuyên
II	ĐOÀN VÀO	
10	Đón tiếp và làm việc với giảng viên trường Đại học Burapha, Thái Lan giảng dạy cho Cao học K1	8-11/2015
11	Đón tiếp và làm việc với giảng viên tình nguyện Úc giảng dạy tiếng Anh giao tiếp	9/2015

12	Đón tiếp và làm việc với chuyên gia tham dự Hội nghị khoa học kỷ niệm 55 năm thành lập trường	10/2015
13	Đầu mối thông tin và xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch mời giảng viên Đại học Baylor, Hoa Kỳ sang giảng dạy cho sinh viên Cao học K2	5-6/2016
14	Đầu mối thông tin và xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch đón đoàn sinh viên trường Đại học Baylor, Hoa Kỳ	8/2016
15	Đầu mối thông tin và xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch đón đoàn sinh viên trường Đại học Kyushu, Nhật Bản	8/2016
16	Đầu mối thông tin và xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch mời giảng viên Đại học Burapha, Thái Lan sang giảng dạy cho sinh viên Cao học K2	10/2016
III	ĐOÀN RA	
17	Đầu mối thông tin và xây dựng kế hoạch cho chương trình study tour của sinh viên lớp Cao học K1 sang học tập nghiên cứu tại trường Burapha, Thái Lan	2/2016
18	Đầu mối thông tin và xây dựng kế hoạch cho chương trình study tour của sinh viên lớp Cao học K1 sang học tập nghiên cứu tại trường Baylor, Hoa Kỳ	3/2016
19	Đầu mối thông tin và xây dựng kế hoạch cho chương trình thăm quan mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản của cán bộ Nhà trường	9/2016

III. Tổ chức thực hiện

3.1. Phòng Đào tạo Sau Đại học là đơn vị đầu mối thông tin, phối kết hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch;

3.2. Các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Nhà trường, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Kế hoạch;

3.3. Phòng Tài chính kế toán bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch HTQT theo quy định của Pháp luật về ngân sách./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các đơn vị toàn Trường (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, ĐTSĐH, CNTT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC



TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
ĐIỀU DƯỠNG
NAM ĐỊNH

Trần Văn Long